

# ราชพสกนธ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 479 ปีการศึกษา 2560 ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561

<http://www.bru.ac.th>



## อาศิรวาท

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ยี่สิบแปดกรกฎาคมอุดมสวัสดิ์  
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติสง่าศรี  
สนองเบื้องบาทยุคลองค์ภูมิ  
น้อมฤดีถวายพระพรทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์มาลีนี จุไทปะมา  
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์





# สารจากข้าราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา



## ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (พร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ) ทั้งนี้โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคลใน หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ว่าถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในภาคกลางวันมีอาหารโรงทานที่ BRU DOME ซึ่งดิฉันขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศูนย์ สำนัก สถาบัน ที่ร่วมใจกันจัดอาหารหลากหลายไว้บริการทุกคนอย่างทั่วถึง

ภาคบ่ายเป็นการร่วมใจกันทำกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่ศูนย์หนองขวาง และศูนย์ปะคำ ทุกคนรวมพลังกายและพลังใจอย่างน่าชื่นชมยิ่ง

ภาคค่ำแม้ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เวทีราชภัฏภิรมย์ตามแผนที่วางไว้ได้ แต่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้ว คือย้ายไปจัดภายในหอประชุมวิชาอัตศาสตร์ ทำให้ได้บรรยากาศที่อบอุ่น ประทับใจอย่างยิ่ง ในค่ำคืนนั้นสาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดชุดการแสดง "ลาวดวงเดือน" ที่สวยงาม และเพลงไพเราะ ชุด "บุพเพสันนิวาส" (ซึ่งอยากให้ผู้ที่ยังไม่ได้ชมไม่ได้ฟังได้มีโอกาสสยงสิ่งสวยงามและไพเราะนี้) จบท้ายด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างสมพระเกียรติ

ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ในภาคเช้าถึงภาคค่ำ ทำให้งานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ในภาคเช้าและภาคค่ำ ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมพินิจ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)  
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รศ.มาลิณี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกหมู่



## มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



รศ.มาลิณี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการออกอากาศทางช่อง NBT ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

## มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

รศ.มาลิณี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการออกอากาศทางช่อง NBT 12 สิงหาคม 2561



## มรภ.บุรีรัมย์ อบรมพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยมีอาชีพ

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนมีอาชีพ” และ “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมีอาชีพ” ในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการสอนให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สามารถพัฒนาตนเองเพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำต่อไปได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์ รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุกกุล รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผศ.ดร.กรกฏา นัคคิม รศ.ดร.กิงฟ้า สินธุรังษ์ ผศ.ดร.วิรัช วงศ์กัณท์วัฒนา ผศ.ดร.ธวัช อารีราษฎร์ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และ คุณราชัย อัศวศน์ เป็นวิทยากร ในกิจกรรมการอบรมทั้ง 4 วัน



## มรภ.บุรีรัมย์ อบรมพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารวัดปัญญา มีพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห์และประมาณค่างาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ในตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ เป็นวิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 2 วัน



## มรท.บุรีรัมย์ จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลณี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.ธนิช กรอธพิงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan) อย่างเป็นทางการอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม) ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมภัทราวานา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 60 คน โดยกิจกรรมเป็นการร่วมกันต่อยอดจากโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดในการเขียนโครงการต่างๆ และนำเสนอในการพัฒนามหาวิทยาลัย



## มรท.บุรีรัมย์ จัดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

งานอนามัยและสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ หัวหน้างานอนามัยและสุขภาพ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมถึงบุคคลภายนอก ได้ร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นจำนวนมากถึง 110 คน ซึ่งคิดเป็นโลหิตที่นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนกว่า 38,500 ซีซี



ในการนี้ อ.อัญญา มธุรมธธา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.ธนิช กรอธพิงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้มาเป็นเกียรติ และให้กำลังใจในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตอย่างใกล้ชิด

## อธิการบดี รับรางวัล “คนดีศรีอีสาน” เกียรติคุณสาขา “การศึกษาดีเด่น”



รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับมอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน ปี 2561” คนดีที่พึงประสงค์บุคคลต้นแบบตัวอย่างที่ทรงคุณค่าของคนอีสาน เกียรติคุณสาขา “การศึกษาดีเด่น” จาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน ในงานประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบบุคคลที่ยอมรับของจังหวัดและสังคม โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับสมาคมนักจัดรายการชาววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และสมาคมชาวอีสาน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

## มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ OTOP



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวิชาวัดดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12 อำเภอ เข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 วัน เป็นจำนวนกว่า 1,900 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปขยายผลสู่การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่การประกอบการเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการ

อบรม และได้รับเกียรติจาก อ.พิรวงศ์ จาตุรงค์กุล อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์ คุณวิฑูรย์ ศิลาคำ และ คุณภัทรนิษฐ์ กุลพิเชษฐ์ วณิช เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้



## ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1



ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23-24,26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานี้ หอปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.อบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.อบรมการใช้งานห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศของนักศึกษาให้มีความพร้อม ทัดเทียมกับนานาประเทศในภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ การใช้อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริการ และมีความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย การเรียนรู้และการทำงานด้านต่างๆ การจัดทำเอกสารออนไลน์และการเรียนการสอน บน Google for Education ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้อินเทอร์เน็ต การแชร์เอกสาร และติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



## มรภ.บุรีรัมย์ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานดำเนินการประชุมอาจารย์และข้าราชการพลเรือน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานี้ หอประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยก่อนเริ่มการประชุมมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่



## ครุศาสตร์ จัดสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู จัดโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาวัดศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชณี กุลทงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดให้แก่ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 579 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยการจัดการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา



## ครุศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) รุ่นที่ 4

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 180 คน ที่ได้สมัครสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมารักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษา





# ครุศาสตร์ บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำบันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) กับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย รศ.มาลิตี จุโทปะมา รักษา ราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงนาม กับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย **ดร.พีระพงษ์**

**พันธุ์พินิจ** ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวิชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้การพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา



## ครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย **อ. คำจันทร์ ร่มเย็น** รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.พัชนี กุลทานันท์** คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกัน ค้นคว้า และเป็นมิตรภาพที่ดีงาม ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี รู้รักสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนสู่เพื่อน ตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจและการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข



## ครุศาสตร์ จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 10 อาคาร 19 และ อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ วัดธรรมสมบูรณ และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์



## พยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม BRU nurse สัมพันธ์รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม BRU nurse สัมพันธ์รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยนำนักศึกษาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานองค์พระพุทธรูปพุทธสิริสุโขโต และแนะนำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมีกิจกรรมพลวัตกลุ่ม ลับสมองประลองปัญญา และเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นฐานวิชาชีพ ณ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## พยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 สุวัตรราชพฤกษ์ช่อที่ 47 (ช่อที่ 1) ปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.



ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน

เปิดโครงการและ

ดร.กระพั่น ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พบปะกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในที่

21 กรกฎาคม 2561 โดย อ.สุภาพร มะรังษี และคณะ ได้แนะนำ

ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ และแนะนำคณาจารย์

กฏระเบียบ การปฏิบัติตัว การอยู่ร่วมกันเมื่อเข้ามาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์



## พยาบาลศาสตร์ พบผู้ปกครองและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพบผู้ปกครองและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดย รศ.มาลีนี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.กนิษฐา จอดนอก รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี

และต้อนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และผู้ปกครอง เพื่อเป็นการรับขวัญสิ่งใหม่ๆ ช่วยให้นักศึกษามีขวัญกำลังใจ มีพลังใจในการศึกษาและให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์



## วิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ชั้นปีที่ 4 ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 52 คน ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยเกียรติจาก ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกวิชาชีพ การปฏิบัติตนอย่างไรในระหว่างการฝึกงาน ปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และการนิเทศ การประเมินผล ซึ่งหัวข้อการดังกล่าวมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในชีวิต มีความรู้และเทคนิคการสมัครงานและมี



คุณธรรม การยึดประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักวิธีครองตนและครองงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้

## นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับเหรียญเงิน การประกวดโครงการ “ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

อ.สกรณ์ บุษบง นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าประกวดโครงการสมองกลฝังตัวภายในงาน “Show & Share 2018 ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นจำนวน 3 โครงการ และได้รับรางวัลเหรียญเงินทั้ง 3 โครงการ จากผู้เข้าแข่งขันทุกรายการ จำนวน 133 โครงการ จากสถาบันทั่วประเทศ



## วิทยาศาสตร์ จัดอบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงาน



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์” โดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุภาพ (อาคาร 22 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านผู้นำนักศึกษา กับกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การเขียนโครงการและการจัดทำรายงานประเมินโครงการ การจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกจ่าย และการจัดเก็บหลักฐานการเงิน ระบบงานสารบรรณ การจัดทำหนังสือภายในและหนังสือภายนอก และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับให้กับองค์การบริหารนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และความรู้แนวทางการทำงาน รู้ถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเมื่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี



## วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/61

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล



เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ดร.รณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) น.ส.มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพรักษาอนามัย งานพัฒนายุทธศาสตร์ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้



## วิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/61

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) คณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้บุคลากรที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ และมีบุตรในการนี้ รศ.มาลีนี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบปะคณาจารย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในปฏิบัติงาน ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์



## วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อแบบลับสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยการเสนอชื่อแบบลับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องจากหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ได้ลาศึกษาต่อ ซึ่งผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อประกอบด้วยอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ จำนวน 39 คน



## วิทยาศาสตร์ อบรมเทคนิคการเขียน เอกสารประกอบการสอนและตำรา



ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 16-17

กรกฎาคม 2561ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริณี จุโทปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคต่างๆ ในการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำรา สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ



## วิทยาศาสตร์ อบรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทไธสง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์, การศึกษาเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์, การศึกษาเนื้อเยื่อท่อน้ำเลี้ยงพืช, ปฏิกริยาในชีวิตประจำวัน, การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัดและการตกผลึก และการจำแนกสารเป็นต้น และในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5 ในหัวข้อเรื่องพลังงานทดแทน, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, การศึกษาเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์, การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำสายชู, อัตราการเกิดปฏิกริยา เป็นต้น ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลักกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต





## วิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการแสดง ความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้คณบดีได้ชี้แจงถึงความสำคัญในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ/กฎเกณฑ์ต่างๆ แนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้รับทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด กิจกรรมและระบบต่างๆ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็น การแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯ ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา



## วิทยาศาสตร์ อบรมให้ความรู้ งานประกันคุณภาพศึกษา ระดับหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “งานประกันคุณภาพศึกษา ระดับหลักสูตร” ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง และได้รับเกียรติจาก อ.ผกา มาศ มุลวันดี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.จันทิราพร ศิริพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร



## เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม นำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุม วิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบประจำปี 2561 National Conference on Architecture and Design 2018 ( Design and Research for well-being) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่าย ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น ประธาน มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ Citizen Designer: Redefining the Roles of Design, Designer and Society” โดย ผศ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ ศิลปินนักออกแบบและหัวข้อ “เทคโนโลยีอาคาร” โดย คุณธนวัฒน์ บุญสนาม สถาปนิกไม่ใฝ่ การประชุมวิชาการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การนำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และการนำเสนอ ผลงานสร้างสรรค์ โดยสาขาวิชา ได้นำเสนองานผลงานสร้างสรรค์คือเรื่องโพธิ์จักพรรดิ เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด : จาก งานประณีตสูงานไหมมัดหมี่ โดย รศ.สมบัติ ประจัญสานต์ เรื่องอุปกรณ์วัดสำนึก โดย อ.दनัย นิลสกุล และงานวิจัยเรื่อง สิ่งดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้สมิอีสานเป็นฐาน กรณีศึกษาวัดหนองบัวเจ้าป่า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดย อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์



## เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม “ปลูกป่า รักน้ำ” ณ ศูนย์อุดมการศึกษาปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสมัย ประชาพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย





## เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดค่ายภาวะผู้นำ ทางด้านบริหารและผู้นำเชียร์สโมสรมักศึกษา



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย  
อ.ณัฐพล ภูครองทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการ  
อบรมภาวะผู้นำทางด้านบริหารและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรมักศึกษา คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน  
ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก  
ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและ ว่าที่ร้อยตรีเอกภดินทร์ กลิ่นเกษร  
อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมกับทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะด้านการเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละใน  
การทำงานเพื่อส่วนรวม พัฒนาทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกัน มีทักษะในการบริหารความขัดแย้ง รู้จักแบ่งปัน และเอื้อ  
อาทรต่อกัน สร้างความรักความสามัคคีและผิกระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องต่อไป



## เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมปูพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย  
อ.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ  
นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 และอบรมปู

พื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์  
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.เชาวลิต  
สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ  
คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้เกิดความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนและใช้ชีวิต และ  
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการปรับตัว ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ อย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยต่อไป



## เทคโนโลยีก่อสร้าง อบรมพัฒนาทักษะความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรม “พัฒนาทักษะความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จำนวนกว่า 50 คน ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการวางแผน เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประกอบไปด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร แนะนำสาขาวิชา แนะนำการประกอบอาชีพ โดยศิษย์เก่าและรุ่นพี่ ศึกษาดูงานทางด้านการก่อสร้าง กรณีศึกษาอาคารเรียนและปฏิบัติการที่กำลังก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเทคโนโลยีกล้องสำรวจ รั้ววัดในงานก่อสร้าง โดย อ.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นในการเรียน” โดย คุณขวัญ สมยินดี หัวข้อ “เทคโนโลยีในการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง” โดย คุณอุเทน เปล่งมณี และ คุณอานันท์ สรุปลผล ช่างเขียนแบบประจำฝ่ายก่อสร้าง และหัวข้อ “English for Civil Engineer and Construction Work” โดย Mr.Erik Hansen และ คุณชโลบล วงศ์สกุล เจ้าของภาษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ



## HUSOC Conjointly Doing Volunteer Works



On 17th July 2018, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, together with administrators, lecturers, staff, 120 students, local wisdom elite network, private and public sectors, and 600 youths, carried out the project on “Conjointly Doing Volunteer Works” at “Terd Duay Tham” canal, Ban Nong Ta Kai-Nong Pluang, Nong Kong Sub-district, Nang Rong District, Buriram Province. This project was led by Phra Khru Wisutthipattanapirom, the abbot of Ta Kai Pluang Temple. The project activities were as follows: offering food to the monks, and special talk to convey and instill the ideology in preserving forest, water and natural resources to the participants. Additionally, the participants helped each other plant 10,000 trees along the 5-km long canal. It was expected that in next 5-10 years, there would be a shadow from these growing trees to be as a relaxed place, and learning resources which would preciously benefit the community. These creative activities were done in line with the community’s willing of having the canal named “Terd Duay Tham” that means doing things with all of your heart in honoring the king.



## HUSOC Organized a Project for Study Abroad



On 16<sup>th</sup> July 2018, Asst. Prof. Dr. Kampeeraphab Intanoo, Associate Dean for Academic and Foreign Affairs, organized a project on “Study Abroad and Opportunity to Work in the USA” at Chaikanarukkul Meeting Room. On this occasion, Asst. Prof. Dr. Akkarapon

Nuemaihom, Dean of HUSOC, was invited to preside over the opening ceremony. The distinguished speakers were from Tennessee, USA. They gave an advice of how to study and live in the USA. There were about 50 lectures, students and outsiders participating in this activity.



## HUSOC Orientation for Welcoming

On 21<sup>st</sup> of July 2018, the Faculty of Humanities and Social Sciences led by Ajarn Thidarat Keemkratok, Assistant to the Dean for Student Affairs and Arts and Culture, organized an “Orientation for Freshmen of Academic Year 2018 Project”. On this occasion, Asst.

Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean of HUSOC, was invited to preside over the opening ceremony and welcome all freshmen. The following activities were carried out: a traditional ceremony “Bai Sri Su Kwan”, a certificate presentation to the students with outstanding performances, a special lecture on “Application of the Sufficiency Economy Philosophy to Sustainable Development” by Mr. Kamdueng Pasee, the local philosopher, and a special talk about the university life by HUSOC Student Council of Academic Year 2017. Moreover, the HUSOC Students Council of Academic Year 2018 was introduced as a new team to launch further projects for students.



## วิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย



## การสื่อสารมวลชน น่าน.ศ. เข้าประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ 16

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน เข้าร่วมการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ดิจิทัล ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา



## วิทยาการจัดการ จัดโครงการ “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมชนในองค์กรบริหารส่วนตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์



## ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย คุณกิตติญา กิมรัมย์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

☞...วันอาทิตย์ที่ 3,10,17,24 มิถุนายน 2561 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 น. ☞...วันจันทร์ที่ 4,11,18,22 มิถุนายน 2561 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 11.10 - 12.00 น. **นำเสนอข่าวสารการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 และข่าวสารการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561**

### ☞ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ☞

☞...รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10 – 17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHz) อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์

☞...รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 - 12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHz) สวท.บุรีรัมย์

# สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 07/2561

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารวัดปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## 1. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด บังเกิดผลดีต่อราชการของมหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน อธิการบดี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ เป็นกรรมการ อาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ จารัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

## 2. เรื่อง การเบิกเงินอุดหนุนเพื่อสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สภามหาวิทยาลัย รับทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนที่เหลือจากการจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 5,746,443 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อ 8 (2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

## 3. เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญาหมาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 11)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาหมาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 11) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 ราย

## 4. เรื่อง ปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

## 5. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและให้มีหน่วยงานใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและให้มีส่วนงานภายในหรือหน่วยงานใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยเพิ่มเติมคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มี สำนักงานคณบดี และสำนักงานจัดการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์

## มรภ.บุรีรัมย์ จัดงานปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ปี 61 พร้อมก้าวพาน.ศ.ไปสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุม วิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้าน ผศ.ดร.พรทิพา คำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมพร้อมในการเปลี่ยนวิถีชีวิตก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนได้รับรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ความสามัคคี ความคุ้นเคย ในกลุ่มนักศึกษา รุ่นพี่และคณาจารย์

สำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 นี้แบ่งเป็น 2 รุ่น เริ่มด้วยการปฐมนิเทศในรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศรวมทั้ง 2 รุ่น เป็นจำนวนกว่า 3,500 คน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการปฐมนิเทศทั้ง 2 รุ่นนั้นประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษจากบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมบันเทิงนาการ จากนักศึกษารุ่นพี่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน รอยยิ้ม และสามัคคี จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ทุกๆ คน



## มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดทุ่งโพธิ์ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

รายละเอียดของกิจกรรมเป็นการร่วมกันบริจาคเงินสมทบผ้าป่าสามัคคี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อนำไปถวายพร้อมกับการถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร ย่าม ดาลบิตร รูปเทียนแพสักการะ เครื่องไทยธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเดินทางไปร่วมการทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า 500 คน ซึ่งในปีนี้มียอดบริจาคทำบุญให้แก่วัดทุ่งโพธิ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,140 บาท



**มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา**

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาการแทนอธิการบดีฯ และ ดร.ธนพล ตีรชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปลุกจิตสำนึก บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปวงชนชาวไทยในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

โดยกิจกรรมในพิธีประกอบไปด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหัตถ์สุโขทัย พิธีถวายราชสดุดีและพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมโรงทาน ณ โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมปลูกป่า และปล่อยปลา ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้หนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกคุณาคาร (Rajaphat Complex) และปิดท้ายด้วยพิธีเทิดพระเกียรติ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงเทิดพระเกียรติ ณ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



**ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

**วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

**พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

**คณิธีธรรมประจำมหาวิทยาลัย**  
สุวิโช ชน สุโต โทติ  
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

**คำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย**  
มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์ย์สุจริต  
จิตอาสา พัฒนาสังคม

**ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย**  
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา